

แนวทางการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา
ประจำปีงบประมาณ ๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๖๐๐
ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. ชั้น ๒ อาคาร บก.ยศ.ทร.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจง

๒.๑ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๖๖

๒.๒ แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๖๗

๒.๓ แผนกำหนดการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ สถานศึกษาชี้แจง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร.ระดับต่ำกว่าปริญญา และผู้แทนสถานศึกษา ได้รับทราบผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดปีงบประมาณ ๖๖ และรับทราบแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๖๗ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนา สถานศึกษา ให้มีคุณภาพต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจง

เลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา มีหน้าที่กำหนด แนวทางและกำกับดูแลการปฏิบัติในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ สถานศึกษาของ ทร. ระดับ ต่ำกว่าปริญญาพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ และการ ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา เสนอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการฝึกอบรมของ ทร. ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ของทุกปี

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการ ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของ ตนเอง จัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกปี

ยศ.ทร. เป็นหน่วยต้นสังกัดและหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และ แนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวบรวมผลการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถานศึกษา จัดส่งรายงานพร้อมกับทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการประเมินผลและ ติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน คุณภาพภายนอก

ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการกำหนดส่วนการศึกษาใหม่ ให้ส่วนการศึกษาที่สอง คือ สถานศึกษาที่อยู่ในบังคับบัญชาของ ยศ.ทร. หรือหน่วยอื่น ซึ่ง ยศ.ทร. เป็นหน่วยควบคุม การศึกษา ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนจ่าทหารเรือ ทั้ง ๗ สถานศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.รฐท.กท. และ รร.ชอร.กศช.กพช.อร. (เดิมโรงเรียนจ่าทหารเรือที่อยู่ในสังกัดของหน่วยอื่น ๆ รร.ดย.๑ และ รร.ชอร.๑ อยู่ในส่วนการศึกษาที่สี่)

๒.๑ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๖๖

การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๖๖ สรุปได้ดังนี้

(๑) ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์และนักเรียน ข้าราชการมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๕

(๒) ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา

(๓) สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับ สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา เรื่อง “ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

(๔) ตรวจสอบสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา (จำนวน ๙ สถานศึกษา)

(๕) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาของ ทร.ระดับต่ำกว่าปริญญา”

(๖) สถานศึกษาจัดประเมินภายใน ยศ.ทร.สนับสนุนข้าราชการ ร่วมเป็นคณะผู้ประเมินภายใน สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา

(๗) ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาแนวทางการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษและตัวชี้วัดกลางในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา

(๘) วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา จำนวน ๙ สถานศึกษา ส่ง สปท. (ผ่าน กพ.ทร.)

(๙) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำ กว่าปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๖๖ เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมของ ทร.

(๑๐) จัดผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา กับ สปท. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ

มช.เลขานุการฯ : ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(๑) ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์และ นักเรียนช่างกรรมมอู่ทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๕ ได้เชิญผู้แทนจากสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญาทั้ง ๙ สถานศึกษา เข้าร่วมประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งใช้เป็น

กรอบแนวทางใน การจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพสำหรับประเมินคุณภาพผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ประกาศมาตรฐานวิชาชีพฯ เป็นที่ยอมรับและผ่านความเห็นชอบจากสถานศึกษาและหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ฯ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร และมาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ โดย จก.ยศ.ทร. อนุมัติและลงนามประกาศ ยศ.ทร. เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจำ นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๕

(๒) ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๕ เชิญคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกองทัพเรือ ที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทร. ผบ. รร./ผอ.รร. ผู้แทนจาก กพ.ทร. และ สปช.ทร. พร้อมทั้งเชิญผู้แทนจากสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญาทั้ง ๙ สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๖๖ และแผนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

ผลการดำเนินงาน : คณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนสถานศึกษา ได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และรับทราบแผนงานการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๖๖ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
๑. ในวันตรวจเยี่ยมสถานศึกษาให้สถานศึกษา เชิญฝ่ายอำนวยการของสถานศึกษา นั้น ๆ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม สำหรับ รร.อล.กวก.อล.ทร. ให้สถานศึกษาประสานเชิญผู้แทน กศช.กพช.อร. ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรไฟฟ้า เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมด้วย	ปฏิบัติเรียบร้อย
๒. ในวันประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมฯ ในภาพรวม ขอให้ กปภ.ยศ.ทร. เชิญ กพ.ทร กบ.ทร. และ สปช.ทร. เข้าร่วมประชุมด้วย	ปฏิบัติเรียบร้อย
๓. ให้สถานศึกษาแจ้งวัน - เวลา และรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ให้ กปภ.ยศ.ทร. ทราบ กรณีไม่มีข้าราชการของ ยศ.ทร. เป็นคณะผู้ประเมิน กปภ.ฯ จะพิจารณาส่งข้าราชการร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์	ปฏิบัติเรียบร้อย
๔. ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้ กปภ.ยศ.ทร. ภายใน มิ.ย.๖๖ เพื่อพิจารณาเสนอ สปท. (ผ่าน ยศ.ทร.และ กพ.ทร.) ต่อไป	ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด
๕. ให้ กศช.บก.ยศ.ทร. แก้ไขชื่อหมวดวิชาตามระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมกับการปรับระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการศึกษาของ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
๖. ให้ กปภ.ยศ.ทร. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลางของมาตรฐานการศึกษา ในประเด็นการประเมินที่คล้ายกัน เช่น ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	กปภ.ฯ จัดทำร่างตัวชี้วัด จัดสัมมนาเมื่อ ม.ค.๖๖ และประชุมเมื่อ ส.ค.๖๖ และดำเนินการต่อไปปี ๖๗
๗. ในการจัดสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ กปภ.ยศ.ทร. ให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาในการสัมมนา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(๓) สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา เรื่อง “ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

จัดสัมมนาเมื่อ ๒๕ - ๒๗ ม.ค.๖๖ ณ ศูนย์สมุทธานุภาพกองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA A) เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบห้า และนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ที่ได้รับไปพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมี รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและร่วมรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “การศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผลการสัมมนา มีประเด็นสำคัญที่สถานศึกษานำไปพิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- การเขียนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามนโยบายที่ สปท. กำหนด โดย กปภ.ยศ.ทร. ได้นำข้อมูลจากผลการสัมมนามาวិเคราะห์และจัดทำรูปแบบการเขียนรายงานในส่วน ของ SDGs ให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงาน ซึ่งสถานศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปเขียนรายงานเกี่ยวกับ SDGs ในรายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

- การพิจารณาทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลางของมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา ระดับเดียวกันมีมาตรฐานการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กปภ.ยศ.ทร. ได้นำเสนอตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลางของมาตรฐานการศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่คล้ายกัน ตั้งค่าเป้าหมายเดียวกัน และไม่ให้เกิดทับซ้อนกับกิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่แล้ว ให้ผู้แทนสถานศึกษานำเสนอสถานศึกษาเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลางที่เหมาะสม เสนอให้ ยศ.ทร. ดำเนินการต่อไป (มีการจัดประชุมพิจารณาเพิ่มเติมใน ส.ค.๖๖)

- แนวทางการแก้ปัญหาการขาดครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานศึกษาได้ระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) จัดทำแนวทางจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรระดับการศึกษา ปวช./ปวส. ในภาพรวมของทุกสถานศึกษา (๒) การเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์รวมศูนย์พร้อมกัน (๓) พื้นที่ใกล้เคียงใช้ครูร่วมกัน สร้างเครือข่ายครู และใช้ทรัพยากรครูร่วมกัน (๔) การเสนอเปิดอัตราครูภาษาอังกฤษส่วนกลางของ ยศ.ทร. และได้นำแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวไปจัดประชุมพิจารณาเพิ่มเติมใน ส.ค.๖๖

(๔) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา จำนวน ๙ สถานศึกษา

ประธานคณะกรรมการ ฯ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา และอนุมัติให้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๙ สถานศึกษา ระหว่างเดือน ธ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการ จัดการศึกษา และติดตามการนำข้อเสนอแนะจากผลประเมินภายนอกและผลประเมินภายในที่สถานศึกษา ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำแนะนำช่วยเหลือในเรื่องที่สถานศึกษาร้องขอ และต้องการได้รับการพัฒนา โดย กพ.ทร. ได้พิจารณาจัดผู้แทนเข้าร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ฯ ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งได้จัดประชุมสรุปผลการตรวจ เยี่ยมในภาพรวมหลังเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมครบทั้ง ๙ สถานศึกษา และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม ในภาพรวม แจกจ่ายให้สถานศึกษานำไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลการดำเนินงาน : คณะทำงานตรวจเยี่ยม ฯ ได้รับทราบผลการดำเนินการจัดการฝึกศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และความก้าวหน้าของการนำข้อเสนอแนะจากผลประเมินภายนอกที่สถานศึกษามีการ วางแผน ปรับปรุงพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของสถานศึกษา ได้รับทราบข้อแนะนำ และทิศทางในการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การจัดเตรียมข้อมูลและการเลือกเป้าหมาย SDGs ที่สัมพันธ์กับสถานศึกษาสำหรับ เขียนในรายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของทุกสถานศึกษา สรุปสาระสำคัญแบ่งเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านบุคลากร ๒) ด้านวิทยฐานะ ๓) ด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษ ๔) ด้านสารสนเทศ ๕) ด้านโครงการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ตามรายละเอียดในตาราง ดังนี้

ประเด็นปัญหา ข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไข/พัฒนา จากผลการตรวจเยี่ยมฯ ประจำปีงบประมาณ ๖๖

ปัญหา/ข้อขัดข้อง	สถานศึกษา	แนวทางพัฒนา/แก้ไข	การดำเนินการ/ความก้าวหน้า
๑. ด้านบุคลากร (ปัญหาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) ๑.๑ ไม่มีอัตราครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ขาดครูผู้สอน มีปัญหาข้อขัดข้องในการขอรับ การสนับสนุนครูผู้สอน ทุกปี	ทุกสถานศึกษา (ยกเว้น รร.สสท.๑ รร.ชุมพล๑)	- การพิจารณาจัดทำอัตราครูวิชา ภาษาอังกฤษ ให้เพียงพอกับทุกสถาน ศึกษา โดยสถานศึกษาจัดทำอัตรา เสนอ ตามสายงานหน่วยต้นสังกัด และเสนอ ต่อ ยก.ทร. เพื่อเสนอขออนุมัติ ทร.ต่อไป	ติดตามการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๖๗
๑.๒ ไม่มีอัตรานายทหาร ประกันคุณภาพการศึกษา ต้องใช้ บุคลากรในหน่วยทำหน้าที่ นายทหารประกันฯ เพื่อพลา งทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ไม่มีความต่อเนื่อง	รร.นวก.๑ รร.สสท.๑ รร.พธ.๑ รร.ชอร.๑ รร.นย.๑	- สถานศึกษาเสนอขอยกเลิกการระงับ อัตราบรรจุบางอัตรา หรือ เสนอ ยก.ทร. ขอเปิดอัตราใหม่ โดยให้หน่วยเจ้าของ อัตรา/นขต.ทร. เสนอผ่านหัวหน้า สายวิทยาการ เพื่อขออนุมัติ ทร. ต่อไป	
๒. ด้านวิทยฐานะ ครูผู้สอนที่ได้รับวิทยฐานะมี จำนวนน้อย ครูส่วนใหญ่มีจำนวนปี ที่ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือชั่วโมง การสอนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด	ทุกสถานศึกษา	- คณะทำงานข้าราชการของ กองทัพเรือที่ทำหน้าที่สอน (คทส.ทร.) (แผนกวิทยฐานะ กศช.บก.ยศ.ทร.) เสนอ ประเด็น ปัญหา ต่อ คณะ	คทส.ทร. เสนอต่อ ออกทส. (สปท.) แล้ว อยู่ระหว่างการ พิจารณาแก้ไขของ สปท.

ปัญหา/ข้อขัดข้อง	สถานศึกษา	แนวทางพัฒนา/แก้ไข	การดำเนินการ/ความก้าวหน้า
		<p>อนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน (อกทส. หน่วยรับผิดชอบคือ สปท.) เพื่อดำเนินการพิจารณาปรับจำนวนปีประสบการณ์ที่ทำการสอน</p>	
<p>๓. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาสาระหลักสูตรแตกต่างกัน ใช้แบบเรียนแตกต่างกัน เป็นอุปสรรคในการบูรณาการ การเรียนสอนร่วมกัน เช่น การใช้ครูร่วมกัน การแบ่งปันสื่อการสอน และการเรียนออนไลน์</p>	<p>ทุกสถานศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร การศึกษาระดับ ปวส. ในภาพรวมทุกสถานศึกษา และจัดอบรมให้แก่ครูที่ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรมีมาตรฐาน ครูผู้สอนสามารถจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์พร้อมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษสถานศึกษาของกองทัพเรือระดับต่ำกว่าปริญญา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) เรียบร้อยแล้ว - จัดประชุมและสัมมนาการจัดทำแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษฯ (ธ.ค.๖๖ และ ม.ค.๖๗)
<p>๔. ด้านสารสนเทศ ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่นำเสนอลงในเว็บไซต์ไม่เป็นปัจจุบัน</p>		<ul style="list-style-type: none"> -ขอรับการสนับสนุนพื้นที่เว็บไซต์ส่วนตัว สสท.ทร. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เอง ด้วย User และ Password ของสถานศึกษา - เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการใช้สัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การทำเว็บไซต์ และการทำแอปพลิเคชัน ให้สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดโครงการ เสนองงบประมาณปี ๖๘ ไปที่ สปช.ทร. เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> -ปัจจุบันทุกสถานศึกษาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - ติดตามการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๖๗
<p>๕. ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาไม่มีเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์</p>	<p>ทุกสถานศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สถานศึกษาสามารถคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. และหน่วยงานภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> - รร.สสท.๗ รร.นวก.๗ รร.อล. และ รร.พธ.๗ ส่งผลงานผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง	สถานศึกษา	แนวทางพัฒนา/แก้ไข	การดำเนินการ/ความก้าวหน้า
		- สถานศึกษาสามารถเข้าร่วม นิทรรศการการจัดการความรู้ของ ทร. โดยขอให้ กปภ.ยศ.ทร. ประสานขอ พื้นที่จาก ผอ.กองพัฒนาระบบบริหาร สปช.ทร.	การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖ - ได้ประสาน สปช.ทร. ขอเข้า ร่วมนิทรรศการการจัดการ ความรู้ของ ทร. ปีงบประมาณ ๖๖ แต่มีข้อขัดข้อง

(๕) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาของ ทร.ระดับต่ำกว่าปริญญา”

จัดสัมมนา เมื่อ ๔ - ๕ เม.ย.๖๖ ณ ห้องเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. โดยมี รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และคณะวิทยากรจากสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดการจัดการเรียนรู้ออกแบบสื่อการสอน และ จัดทำแผนการสอน ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบสื่อการสอน ทั้งด้าน เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามที่กำหนดได้ สามารถจัดการจัดการเรียนรู้ออกแบบสื่อการสอนที่ได้ออกแบบมา ได้รับเทคนิคการสอนใหม่ๆ วิธีการประเมินผลรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชัน สื่อการสอนที่ทันสมัย สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ออกแบบสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจให้กับสื่อ การสอน เพิ่มการโต้ตอบมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองนอก ห้องเรียน สามารถนำไปปรับใช้ กับการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ รวมทั้งได้ทราบและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ ยศ.ทร. ได้รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาแจกจ่ายให้สถานศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว

(๖) สถานศึกษาจัดประเมินภายใน

สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่าง พ.ค. - มิ.ย.๖๖ ในการนี้ ยศ.ทร. สนับสนุน ข้าราชการร่วมเป็นคณะผู้ประเมินภายใน คือ น.อ.หญิง วราภรณ์ ศาสโนปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา กปภ. ยศ.ทร. เป็นคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ๘ สถานศึกษา (ไม่ได้ร่วมประเมิน รร.นย.ฯ) สถานศึกษาจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ส่งให้ ยศ.ทร. ใน มิ.ย.๖๖

(๗) วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สถานศึกษา ของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กปภ.ยศ.ทร. สรุปประเด็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และ ประเด็นสำคัญที่สถานศึกษาต้องการให้หน่วยงานสังกัดให้ความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาและฝึกอบรมของ ทร. เพื่อเสนอสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๖ สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารหมายเลข ๑

(๘) ประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและตัวชี้วัดกลางในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา

จัดประชุมเมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๖ ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. โดยมี รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามระดับการศึกษาของทุกสถานศึกษา มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลางในประเด็นที่คล้ายกัน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้ได้เชิญ ผอ.กวก.สพพ.กพ.ทร. และ ผอ.ศภษ.ยศ.ทร. เข้าร่วมประชุมด้วย

ผลการประชุม ที่ประชุมเสนอให้ ยศ.ทร. จัดทำตารางส่วนกลางให้สถานศึกษาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ส่วนใหญ่เห็นว่าครูและนักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน อีกทั้งทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนลดลง ส่วนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลางยังไม่มีข้อสรุป ให้รอผลการสัมมนาของ สปท. ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ ส.ค.๖๖

มติที่ประชุม	การดำเนินการ/ความก้าวหน้า
๑. ให้ กปภ.๓ จัดสัมมนาในเรื่อง แนวทางการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและตัวชี้วัดกลาง ในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา	- แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สถานศึกษาของกองทัพเรือระดับต่ำกว่าปริญญา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) (ดำเนินการแล้ว)
๒. ให้ ศภษ.ยศ.ทร. เตรียมการจัดทำเอกสารการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- จัดประชุมและสัมมนาการจัดทำแบบเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ ฯ (ธ.ค.๖๖ และ ม.ค.๖๗)
๓. ขอให้ กบศ.ยศ.ทร. หาแนวทางในการจัดพิมพ์ตำรา ภาษาอังกฤษให้แก่สถานศึกษา	- บรรจุหัวข้อตัวชี้วัดกลาง ไว้ในการสัมมนาการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (ม.ค.๖๗)

(๙) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา

กปภ.ยศ.ทร. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๖๖ เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและฝีกอบรมของ ทร. ซึ่งมี รอง เสธ.ทร. (ด้านกำลังพล) เป็นประธานฯ เมื่อ ๑๓ ก.ย.๖๖

(๑๐) จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับ สปท. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ยศ.ทร. และสถานศึกษาจัดผู้แทนหน่วยละ ๒ นาย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๓ ครั้ง - ๒๘ - ๓๐ พ.ย.๖๕ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ครั้งที่ ๑/๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ติดตามการ นำผลประเมินภายนอกไปใช้พัฒนาสถาบันการศึกษาของทัพ และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในการ ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพอย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (SDGs) และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีประเด็นสถานศึกษาต้องดำเนินการคือการเตรียม เอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบ และการเขียนรายงานว่าสถานศึกษาสัมพันธ์กับ SDGs ในเป้าหมายและมิติใดบ้าง ให้ปรากฏในเล่ม SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สถานศึกษาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

- ๒๙ - ๓๐ มี.ค.๖๖ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพและการ ฝีกอบรมทางทหาร บก.ทท. ครั้งที่ ๒/๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสถาบัน การศึกษา ของกองทัพ โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๔ ด้านการศึกษา มาเชื่อมโยงกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ยศ.ทร. คือ ในปีงบประมาณ ๖๗ สมศ. จะตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาว่ามีการดำเนินการติดตามและกำกับดูแลสถานศึกษาในเกี่ยวกับ SDGs อย่างไร

- ๒๑ - ๒๓ ส.ค.๖๖ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ครั้งที่ ๓/๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ และวางแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ รวมถึงการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องคือ ปีงบประมาณ ๖๗ สปท.จะดำเนินการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพสถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เป็นปัจจุบันให้ ยศ.ทร. ดำเนินการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และสถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาตามกรอบที่ปรับปรุงใหม่

๒.๒ แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๖๗

พ.ช.เลขานุการฯ : กป.ภ.ยศ.ทร. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๖๗ ดังนี้

ลำดับที่	ว/ด/ป	กิจกรรม	วัตถุประสงค์
๑	๑๖ พ.ย.๖๖	ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา	เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนสถานศึกษา ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ในปีที่ผ่านมา และรับทราบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพปีงบประมาณ ๖๗
๒	๑๙-๒๐ ธ.ค.๖๖	สัมมนาการจัดทำแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษสถานศึกษาของกองทัพเรือระดับต่ำกว่าปริญญา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)	เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สถานศึกษาของกองทัพเรือระดับต่ำกว่าปริญญา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
	๑๗ ม.ค.๖๗	ประชุมติดตามผลการสัมมนาการจัดทำแบบเรียนภาษาอังกฤษ สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา (ระดับ ปวส.)	
	๒๘ มี.ค.๖๗	ประชุมสรุปผลการจัดทำแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา (ระดับ ปวส.)	
๓	ธ.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๖๗ (๙ สถานศึกษา)	เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ หรือช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งติดตามการนำข้อเสนอแนะจากผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

ลำดับที่	ว/ด/ป	กิจกรรม	วัตถุประสงค์
๔	๒๓-๒๕ ม.ค.๖๗	สัมมนา การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา (ปรับปรุงคู่มือ และ ตัวชี้วัดกลาง)	เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕	เม.ย.๖๗	สัมมนา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร จนท.ประกันคุณภาพการศึกษา ครู และ จนท.สนับสนุน)
๖	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	สถานศึกษาจัดประเมินคุณภาพภายใน (ส่ง SAR ให้ ยศ.ทร.)	เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี (กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓)
๗	มิ.ย.๖๗	กภ.ยศ.ทร. วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา	เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และประเด็นสำคัญที่สถานศึกษาต้องการให้หน่วยต้นสังกัดให้ความช่วยเหลือ เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกรอบรมของ ทร. เพื่อส่งให้ สปท. ภายใน ก.ค.๖๗

แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนงานในปีงบประมาณ ๖๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒

๒.๓ แผนกำหนดการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๖๗

เลขานุการ :ชี้แจงแผนกำหนดการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๖๗ ดังนี้

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. รับทราบผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
๒. ติดตามการนำข้อเสนอแนะจากผลประเมินภายนอกและผลประเมินภายในของแต่ละสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. ให้ความรู้ในเรื่องที่สถานศึกษาร้องขอ

กำหนดการตรวจเยี่ยม

ที่	สถานศึกษา	วันตรวจเยี่ยมฯ
๑	รร.นย.ศฝ.นย.	๑๐ - ๑๒ มี.ค.๖๗
๒	รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท	๑๖ มี.ค.๖๗
๓	รร.ชอธ.กศษ.กพช.อร.	๓๐ มี.ค.๖๗
๔	รร.ขส.กวก.ขส.ทร.	๑ ก.พ.๖๗
๕	รร.อล.กวก.อล.ทร.	๘ ก.พ.๖๗
๖	รร.พธ.พธ.ทร.	๑๕ ก.พ.๖๗
๗	รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร.	๒๙ ก.พ.๖๗
๘	รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.	๖ -๘ มี.ค.๖๗
๙	รร.นวก.ศวก.พร.	๑๔ มี.ค.๖๗
๑๐	ประชุมสรุปผลตรวจเยี่ยมฯ ในภาพรวม	๒๘ มี.ค.๖๗

การเตรียมการของสถานศึกษา

๑. จัดเตรียมหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้

๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา รวมทั้งข้อมูลเรื่องเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา เช่น จำนวนครู สัตว์ส่วนครู/ผู้เรียน จำนวนอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา สัตว์ส่วนของอุปกรณ์การฝึก/ผู้เรียน เป็นต้น

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เน้นประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา) แยกตามมาตรฐานการศึกษา

๑.๓ การดำเนินงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง

๑.๔ การนำข้อเสนอแนะจากผลประเมินภายนอกและผลประเมินภายใน มาปรับปรุงพัฒนา

๑.๕ แผนการดำเนินงาน รองรับนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๗

๒. จัด จนท. ในการประสานงานกับคณะทำงานฯ โดยตรงในการตรวจเยี่ยมสถานที่ ส่วนเจ้าหน้าที่ในการประสานงานของ กภภ.ยศ.ทร. คือ น.ท.หญิง ตติยา ม่วงมิ่งสุข หน.ตรวจสอบและประเมินผล กภภ.ยศ.ทร. (โทร.๕๓๖๕๒, มือถือ ๐๘๑ ๗๕๑ ๙๖๐๓) E-mail address : tatiya_d@hotmail.com

๓. ห้องประชุมสำหรับคณะทำงานฯ พร้อมโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง

๔. การจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดย น.ท.หญิง ตติยา ฯ จะเป็นผู้ประสานโดยตรง (ใช้งบประมาณของ ยศ.ทร.)

๕. ขอให้สถานศึกษาส่ง PPT ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจเยี่ยม อย่างน้อย ๕ วันทำการ

ขอให้ผู้แทนแต่ละสถานศึกษาพิจารณาแผนการตรวจเยี่ยมฯ ในเบื้องต้นว่าสามารถดำเนินการได้ตามช่วงระยะเวลาที่ทางคณะทำงานฯ กำหนดได้หรือไม่

ผู้แทน รร.นย.ศฝ.นย. : _____

ผู้แทน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. : _____

ผู้แทน รร.ชอธ.กศษ.กพช.อร. : _____

ผู้แทน รร.ขส.กวก.ขส.ทร. : _____

ผู้แทน รร.อล.กวก.อล.ทร. : _____
ผู้แทน รร.พธ.พธ.ทร. : _____
ผู้แทน รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร. : _____
ผู้แทน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. : _____
ผู้แทน รร.นวก.ศวก.พร. : _____

ระเบียบวาระที่ ๓ สถานศึกษาชี้แจง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
ผช.เลขาธิการฯ ขอให้สถานศึกษาชี้แจง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามลำดับ ดังนี้

๑. รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร.

.....

๒. รร.นย.ศฝ.นย.

.....

๓. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

.....

๔. รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.

.....

๕. รร.อล.กวก.อล.ทร.

.....

๖. รร.พธ.พธ.ทร.

.....

๗. รร.นวก.ศวก.พร.

.....

๘. รร.ขส.กวก.ขส.ทร.

.....

๙. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๑.

.....

๒.

.....

๓.

.....